

สศช.จ่อปรับคาดการณ์ - ห่วง 'หยวนอ่อน' จุดท่องเที่ยวไทย

# สำนักวิจัยพาเหรดหัน 'จีดีพี'

## นักวิเคราะห์หนุรัฐ ออกมาตรการกระตุ้นเพิ่ม

**กรุงเทพฯ 11 ก.ค. -** สศช.เตรียมปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีใหม่นี้ใหม่ ยอมรับห่วงสงครามการค้ายืดเยื้อจุดส่งออกโตต่ำ จับตาเศรษฐกิจจีนใกล้ซิดหวังเงินหยวนอ่อนกระทบท่องเที่ยว ส่วนปัจจัยในประเทศยังต้องติดตาม ด้าน "แบงก์ชาติ" มองปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากทั้งใน-ต่างประเทศ ขณะสำนักวิจัยต่างๆ พาเหรดหันจีดีพีลง "นักวิเคราะห์" หนุรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

สำนักวิจัยทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ต่างทยอยปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลง ซึ่งเป็นผลจากความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจโลก จากปัญหาสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน รวมไปถึงปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาการถดถอยของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป (เบร็กซิต) แบบไร้ข้อตกลง

รวมไปถึงปัญหาการเมืองในประเทศที่ยังไม่เห็นความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาล สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและผู้ลงทุน ซึ่งล่าสุดทาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เตรียมทบทวนประมาณการทางเศรษฐกิจของไทยในปีใหม่นี้ใหม่

นายวิษณุยุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ สศช. กล่าวว่า การทบทวนตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปีนี้ จะพิจารณา **อ่านต่อหน้า 4**

ต่อจากหน้า 1

## สำนักวิจัย

จาก 4 ปัจจัยหลัก คือ 1.การเติบโตของเศรษฐกิจโลก 2.ทิศทางมาตรการการค้าและการกีดกันทางการค้า และสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากสมมุติฐานเดิมหรือไม่

3.การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งในปีนี้จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ว่า หลังจากมีรัฐบาลใหม่แล้วจะสามารถผลักดัน พ.ร.บ. ใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ได้ทันตามปฏิทินงบประมาณหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะโยงกับการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะทำได้ตามกรอบระยะเวลาและปฏิทินงบประมาณหรือไม่

## ห่วง ศก.จีนกระทบท่องเที่ยว

4.สถานการณ์การท่องเที่ยวหลังจากตัวเลขการท่องเที่ยวเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยลดลงไปพอสมควร ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ต้องไปดูว่าสาเหตุมาจากเรื่องใด เพราะหากเกิดจากปัญหาระยะสั้น เช่น จากเรื่องของฝุ่นควันในพื้นที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจีนลดการเดินทางใน

ช่วงที่มีปัญหารุนแรง หรือเป็นเพราะผลกระทบจากเรื่องที่มาจากรื่องเศรษฐกิจจีนที่มีการชะลอตัวลง และเงินหยวนอ่อนค่ามาก ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงก็อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวมได้ ซึ่งปัจจุบัน สศช. ประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปีใหม่นี้ไว้ที่ 4%

ส่วนของข้อตกลงเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ที่หลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ในความเป็นจริงแม้จะมีการเจรจากันแต่มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น การขึ้นภาษีที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ลดลง แต่ก็ไม่มีการประกาศเพิ่ม ทั้งสองประเทศมีการเจรจากันซึ่งก็มีทั้งเงื่อนไขที่รับได้และรับไม่ได้

## ผิดหวังตัวเลขส่งออก

สำหรับเป้าหมายการส่งออกในปี 2562 ซึ่งผ่านไป 2 เดือนแล้วพบว่ามิสัญญานที่ไม่สดใสเนื่องจากเศรษฐกิจภายนอกมีความเสี่ยงที่จะหดตัวและเริ่มมีการปรับลดประมาณจีดีพีของเศรษฐกิจโลก แต่การส่งออกของไทยในปีนี้ สศช. ไม่ได้คาดการณ์ไว้ระดับที่สูงมากนักโดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวจากปีก่อนได้ประมาณ 3%

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่า

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) จะปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกลงอีกหรือไม่ และยังคงต้องพิจารณา รวมไปถึงเศรษฐกิจของประเทศหลักๆ เช่น สหรัฐและจีน ว่าจะมีการปรับลดจีดีพีลงไปอีกหรือไม่ ซึ่งเมื่อดูตัวเลขตรงนั้นแล้วก็ต้องมาดูว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการค้าโลกอยู่ที่เท่าไร มีการปรับลดจากการคาดการณ์ในช่วงต้นปีว่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3.8% มากน้อยเพียงใด

“เวลาเราประมาณการส่งออกเราต้องดูการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่งก็ยอมรับว่าค่อนข้างมีความกังวลเพราะหากเศรษฐกิจของโลกถูกปรับประมาณการลดลงก็จะกระทบกับภาคการส่งออก และหากส่งออกกระทบก็จะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจทั้งการลงทุนภาคเอกชน การจ้างงาน และการบริโภคภายในประเทศด้วย” นายวิษณุยุทธ กล่าว

**รพท. เกาะติดความเสี่ยงใน-นอก**  
ด้านนายทิตนันทน์ มัลลิกามาต ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) กล่าวว่า หากดูปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจ เชื่อว่ามีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความไม่แน่นอนจากต่างประเทศ ที่จำเป็นต้องติดตามใกล้ชิด

ว่ามีความเสี่ยงกว่าที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เคยประเมินหรือไม่

ทั้งความเสี่ยงจากสงครามการค้า สหรัฐกับจีน ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต การค้าของประเทศที่ถูกสงครามการค้าโดยตรง รวมถึงปัญหา Brexit ที่ยังไม่ชัดเจน หรือที่ใกล้กับไทย คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ที่ชะลอตัวลง จากผลกระทบต่อสงครามการค้า และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในจีน ดังนั้นประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น และความเสี่ยงจะอยู่มีอยู่ต่อเนื่อง

“หากดูปัจจัยในประเทศ ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม ทั้งสถานการณ์ทางการเมือง และการลงทุนของภาคเอกชน ของภาครัฐว่าจะเป็นอย่างไรมากกว่า หากดูความเสี่ยงจากทั้งในและต่างประเทศเชื่อว่า เป็นความเสี่ยงที่กนง. มีการคาดการณ์ไว้หมดแล้ว อยู่ในประมาณการเศรษฐกิจหรือ จีดีพีที่รพท. มีการประเมินความเสี่ยง และปรับจีดีพีลงในช่วงที่ผ่านมาสู่ระดับ 3.8% ดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตาต่อไป คือความเสี่ยงทั้งในต่างประเทศและในประเทศมีเพิ่มขึ้นหรือไม่”

**ไร้เหตุจำเป็นกระตุ้นศก. เวลา**  
ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยเริ่มมีทิศทางชะลอตัวนั้น ในส่วน กนง.

จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นออกมาหรือไม่ นายทิตนันทน์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังเร็วไปที่จะพูดถึงมาตรการต่างๆ โดยยังต้องรอประเมินสถานการณ์ต่างๆ ก่อนแต่หากดูภาพเศรษฐกิจโดยรวมก็เชื่อว่า ยังเป็นภาพเดิมที่รพท. เคยมองไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

“ยังเร็วไปที่จะพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลา นี้ขอจับชีพจรไปเรื่อยๆ ก่อนเพื่อดูว่าต่างกับที่เราเคยประเมินไว้หรือไม่ เพราะความเสี่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงที่เราประเมินไว้หมดแล้ว และบางตัวก็พบว่าก็อาจดีขึ้น เช่นการลงทุน โครงการภาครัฐต่างๆ”

**นักวิเคราะห์หนุนกระตุ้นศก.**

นายนิรศ สดผลเดชา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) กล่าวว่า เห็นด้วยหากรัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเวลานี้ เพียงแต่มาตรการที่ออกมาต้องไม่เป็นลักษณะประชานิยมหรือเป็นการแจกเงินเหมือนในอดีต เพราะด้วยฐานะทางการคลังและบรรยากาศการเมืองในช่วงนี้ ไม่เอื้อในการทำมาตรการดังกล่าว

“เราอยากเห็นมาตรการที่เป็นการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต หรือเพิ่มขีดแข่งขันให้กับผู้ประกอบการมากกว่าที่จะเป็นการ

แจกเงิน และมาตรการอยากให้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับกำลังแรงงานค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ”

**“ทีเอ็มบี” หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 3.5%**

ส่วนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี นี้ ทางศูนย์วิเคราะห์ทีเอ็มบี เพิ่งปรับลดคาดการณ์การเติบโตในปีนี้ลงมาเหลือ 3.5% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.8% หลักๆ มาจากการส่งออกที่ชะลอตัวมากกว่าคาด โดยได้ปรับลดการส่งออกปีนี้ลงเหลือ 1.5% จากเดิม 4%

นอกจากนี้ยังได้ปรับลดการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนลงเหลือ 3.6% และ 4% ตามลำดับ จากเดิมที่ 4.1% และ 5.5% ส่วนการบริโภคและการลงทุนภาครัฐยังคงประมาณการเดิมไว้ที่ 1.9% และ 4.6% ตามลำดับ

นายสมประวิณ มั่นประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม แต่จำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ลงทุนและผู้บริโภค เพราะถ้าดูดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆ จะเห็นว่าเริ่มชะลอลง หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าแน่นอน

# ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจปี 2562

## ต่างประเทศ

- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
- เบร็กซิต (แบบไร้ข้อตกลง)
- ภาวะการเงินโลกตึงตัว
- ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
- เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป



กราฟฟิก กรุงเทพมหานคร

## ในประเทศ

- ความไม่ชัดเจนทางการเมือง
- หนี้ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูง
- การท่องเที่ยวและการส่งออกที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาด
- จับตามตรการ LTV อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนด้านก่อสร้าง



## ปริมาณการเศรษฐกิจปี 2562

